

## บทคัดย่อ

<b>หัวข้อภาคนิพนธ์</b>	: การวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกกิจกรรมและบริการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ธรรมชาติศึกษา กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
<b>ผู้วิจัย</b>	: นางสาวรวงกนกพงศ์ จันทร์เพ็ญ
<b>คณะ</b>	: คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
<b>หลักสูตร</b>	: เศรษฐศาสตรบัณฑิต
<b>อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์</b>	: รองศาสตราจารย์ ดร.อดิสร อิศรางกูร ณ อยุธยา
<b>ปีการศึกษา</b>	: 2552

งานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกกิจกรรมและบริการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ธรรมชาติศึกษา กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยใช้เทคนิค Choice Experiment มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของกลุ่มผู้บริโภคที่เข้ามาใช้กิจกรรมและบริการกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง สำรวจความคิดเห็น ทักษะ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการใช้กิจกรรมและบริการกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง พร้อมทั้งศึกษาคุณลักษณะที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการใช้กิจกรรมและบริการกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง

กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง อายุระหว่าง 15 – 60 ปี จำนวน 150 คน ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

### ผลการวิจัยพบว่า

1. นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31 – 40 ปี ส่วนมากมีสถานภาพสมรส ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีระดับรายได้ส่วนใหญ่ต่ำกว่า 1,000 บาท ส่วนรายได้เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างอยู่ที่ 15,675 บาทต่อเดือน ลักษณะการเดินทางมาที่กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบังส่วนใหญ่ตั้งใจมาท่องเที่ยวและพักผ่อน และส่วนใหญ่ต้องการกลับมาเยือนอีกครั้ง

2. ความคิดเห็นต่อการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศร ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่มาจากสมุนไพรของกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยใช้จำพวกของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น สบู่ ยาสีฟัน เป็นต้น โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ซื้อต่อครั้ง คือ 100 – 500 บาท และกิจกรรมหรือบริการที่กลุ่มตัวอย่างชอบและให้ความสนใจมากที่สุด คือ การเดินชมสวนสมุนไพรและศึกษาดูงาน ตั้งแต่กระบวนการปลูกไปจนถึงกระบวนการส่งจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

3. อิทธิพลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง คือ การเที่ยวชมสวนสมุนไพร และศึกษาเชิงนิเวศเกษตรอินทรีย์

#### ข้อเสนอแนะ

จากการวิจัยพบว่า คุณลักษณะสำคัญที่นักท่องเที่ยวต้องการมากที่สุด คือ การเที่ยวชมสวนสมุนไพร ศึกษาเชิงนิเวศเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นอย่างมาก หน่วยงานของรัฐควรสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ พร้อมทั้งพัฒนาและสนับสนุนบุคลากรในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถในเรื่องเกษตรอินทรีย์ และควรจัดโปรแกรมหรือกิจกรรมการท่องเที่ยวบริเวณรอบกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนแวะเที่ยวชมและพัฒนาหมู่บ้านดงบังให้เป็นจุดพักที่สมบูรณ์